

શ્રમ આયુક્તની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય

બ્લોક નં-03, E1, E2, F2 વીંગ,

પહેલો માળ, કર્મચોગી ભવન,

સેક્ટર ૧૦- એ, ગાંધીનગર

Web: www.col.gujarat.gov.in

ક્રમાંક:શ્ર.આ.૬/ટે.૩/૨૦૨૫/ ૭૦૩ વી ૭૨૪

તા: ૩૦/૦૮/૨૦૨૫

પ્રતિ,

(૧) અધિક શ્રમ આયુક્તશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.

(૨) નાયબ શ્રમ આયુક્તશ્રી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ

(તાબાની કચેરીઓને પરિપત્રિત કરવા સારૂ)

(૩) કચેરીની સર્વે શાખાઓ, ૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨,ખાસ સેલ, બી.ઓ.સી.ડબલ્યુ અને આઈ.ટી.સેલ.

(૪) શાખાની સિલેક્ટ ફાઈલ/ પરિપત્ર ફાઈલ

શ્રમ આયુક્ત,

ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત.

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળ સરકારશ્રીએ જે તે વ્યવસાય માટે નિયત કરેલ મૂળ પગારના દર ઉપરાંત જીવન નિર્વાહ આંક ઉપર આધારિત આપવાના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર હવે તા.૦૧-૧૦-૨૦૨૫ થી તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૬ સુધીના સમય માટે નીચે મુજબ રહેશે.

ક્રમ	અનુસૂચિત વ્યવસાય/વ્યવસાય	ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર (રૂ. પૈસા)
૧	૪૬ અનુસૂચિત વ્યવસાય, શીપ બ્રેકીંગ તથા સ્વીપીંગ અને કલીનીંગ કામની વ્યવસાય (વ્યવસાય)	રૂ.૪૮.૫૦/-
૨	છ અનુસૂચિત વ્યવસાય (૧.ઈંટ ઉત્પાદન, ૨.જરી ઉદ્યોગ, ૩.રેડી મેડ ગારમેન્ટ, ૪.મીઠા ઉદ્યોગ, ૫.તમાકુ અને બીડી બનાવવાનો ઉદ્યોગ તથા ૬.કૃષિ વ્યવસાય)	રૂ.૧૩૪.૦૦/-

આમ, અનુ નં ૧ અને ૨ ની સામે દર્શાવેલ વ્યવસાયોમાં ઉપરોક્ત સમયગાળા દરમિયાનના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર જાહેર કરવામાં આવે છે.

નાયબ શ્રમ આયુક્ત

અને લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮

અન્વયેના સક્ષમ અધિકારી, ગાંધીનગર

Office of the Labour Commissioner, Gujarat State

Block No. 03, E1, E2, F2 Wing,

First Floor, Karmayogi Bhavan,

Sector 10-A, Gandhinagar

Web: www.col.gujarat.gov.in

Serial No.: Sr.A.6/T.3/2025/703 to 724

Date: 30/09/2025

per,

(1) Additional Labour Commissioner, Gujarat State, Gandhinagar.

(2) Deputy Labour Commissioner, Gandhinagar, Ahmedabad, Vadodara, Surat,

Rajkot (For circular to the Subordinate Offices)

(3) Survey branches of the office, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Special Cell, BOCW and I.T.Cell.

(4) Branch Select File/Circular File

Labor Commissioner,

Gujarat State, Gandhinagar

Announcement of special allowance under the Minimum Wages Act, 1948.

The daily rates of special allowance based on the cost of living in addition to the basic wage rate fixed by the government for each occupation under the Minimum Wages Act, 1948, will now be as follows for the period from 01-10-2025 to 31-03-2026.

order	Scheduled profession/occupation	Daily rate of special allowance (Rs. paisa)
1	46 Scheduled Occupations, Ship Breaking and Sweeping and Cleaning Work Occupation (Business)	30.48.50/-
2	Six Scheduled Occupations (1. Brick Manufacturing, 2. Jari Industry, 3. Ready Made Garments, 4. Salt Industry, 5. Tobacco and Bidi Making Industry and 6. Agricultural Occupation)	30.134.00/-

Thus, the daily rates of special allowance during the above period are declared in the professions mentioned against No. 1 and 2.

Deputy Labour Commissioner

and Competent Officer under the
Minimum Wages Act, 1948, Gandhinagar